



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดใหม่ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ- กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง- กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย <p>2. ประธานฯ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>2.1 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2551 ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง</p> <p>2.2 สรุปโครงการพัฒนารางรถไฟฟ้ายางคิ้วด้วยวิทยุสำหรับสุนัขทรงเลี้ยงวังออกกำลัง</p> <p>2.3 รายงานความก้าวหน้า “โครงการส่งเสริมเด็กดีผู้มีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร</p> <p>2.5 รายงานการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Martin-Luther University at Halle-Wittenberg รัฐ Sachsen-Anhalt ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี</p> <p>2.6 สรุปผลการเดินทางไปเยือนสถาบันคู่สัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส</p> <p>2.7 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สรุปรายงานการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2.8 ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ สรุปภาพรวมการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมฯ ทราบเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละครั้งจะมีการเสนอวาระเกี่ยวกับนโยบาย 1 เรื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และจะมีการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านไปเยี่ยมชมวิทยาเขตและ/หรือประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาเขตแห่งอื่นในโอกาสต่อไป</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		2. ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐอยู่ระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในอนาคตสภามหาวิทยาลัยฯ จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีกองกลางเป็นฐานดำเนินงาน	
2	ประธาน	แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.เนวินี เรื่องพานิช)	เห็นชอบตามเสนอ
3	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ
4	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ขอแก้ไขข้อความในรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2550 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
5	คณะมนุษยศาสตร์	เสนอให้ทบทวนวิธีการสรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศมานั้น มีลักษณะคล้ายการเลือกตั้งมิใช่การสรรหา จึงมีมติให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไปดำเนินการในลักษณะของการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 โดยจะต้องไม่มีการแสดงความคิดเห็นแยกตามหน่วยงานที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสังกัดและไม่นำผลการแสดงความคิดเห็นนั้นมานับเป็นคะแนน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน แต่ให้นำผลการแสดงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ มาลีหอม ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ต่อไปจนแล้วเสร็จ
		ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ และขอให้คณะมนุษยศาสตร์ตรวจสอบและชี้แจงเหตุผลในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 3 คนไทยที่เกิดในต่างประเทศและไม่ได้เรียนภาษาไทย
6	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และกรรมการได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เพื่อให้การพิจารณาและการประชุมเป็นไปด้วยความกระชับ กรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยให้คณะกรรมการที่กลั่นกรองบันทึกเป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ 2. ผู้ใช้บัณฑิตควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการร่างหลักสูตร ไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ และอาจแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ติดตามดูแลว่าได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนี้หรือไม่อย่างไร 3. การนำเสนอโครงการควรนำเสนอข้อมูลรายรับรายจ่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา 4. ควรมีการวิเคราะห์ในเชิงการตลาดถึงเป้าหมายที่นิสิตจบออกไปแล้วจะสามารถทำงานในสาขาใดรวมทั้งทำการสำรวจเพื่อหาข้อมูลนิสิตที่เรียนจบและสามารถหางานทำได้ภายใน 1 ปี มีจำนวนกี่คน ในสาขาใดบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อธิการบดีรับที่จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการเงินและวิธีคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภาคพิเศษเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
6 (ต่อ)			ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าต่อไปคณะกรรมการการศึกษาซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะจะมีหน้าที่และบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเสนอข้อคิดเห็นให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงรุกในเรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีได้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของคณะใดคณะหนึ่งให้ข้อชี้แจงข้อคิดเห็นเฉพาะหลักสูตรของคณะ		
			การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
7	คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ		
8	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี เป็นโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี			
9	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตกระบี่			
		ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “โครงการทางวิชาการและการวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออกทิสติก” เป็น “โครงการดำเนินการจัดการศึกษาการวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และขออนุมัติปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหาร โครงการฯ			
10	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักบริการคอมพิวเตอร์			ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
11	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน			
		การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร			
12	กองกลาง	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	อนุมัติ		
13	หน่วยประสานงานวิทยบริการ กระบี่	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่			
14	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 – 2550	เห็นชอบในหลักการ		
		ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ		
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โครงการก่อสร้างโดยใช้เงินสนับสนุน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดปี 2552	อนุมัติ และมีข้อสังเกตดังนี้ 1. การเสนอขออนุมัติโครงการควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างอาคารและรายละเอียดวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละโครงการประกอบการพิจารณา 2. ให้มีการกำกับในเชิงหลักการให้การกู้เงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหลักงบประมาณอย่างเคร่งครัด		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์ สมยศ เชิญอักษร
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. ให้ขยายความเพิ่มเติมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในนโยบายข้อ 2 โดยให้ครอบคลุมข้อมูลนิติในรูปแบบใบสมัครงาน ซึ่งผู้จ้างงานสามารถเรียกดูข้อมูลได้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งก่อนนิติและผู้จ้างงาน ทั้งนี้สามารถศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาร่วมระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่ www.v-cop.net หรืออาจไปศึกษาดูงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำการจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ - นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผศ. ดร.ปฐมภรณ์ ศรีผดุงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย - นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผศ. ดร.รวีพิมพ์ ฉวีสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
15 (ต่อ)			<p>- ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป</p> <p>จำนวน 3 คน</p> <p>- หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี</p> <p style="text-align: right;">เป็นกรรมการ เป็นเลขานุการ</p>	
		แต่งตั้งประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช เป็นประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อกุลวิทย์	
		แต่งตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศิริ ชมชาญ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อกุลวิทย์ และให้แต่งตั้งนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ	
		ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551	อนุมัติ	
		ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551		
		ร่างนโยบายการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 - 2554	<p>ที่ประชุมทราบ และได้ให้ข้อเสนอแนะและขอให้ปรับปรุงร่างนโยบายการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายที่นำเสนอควรเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 2. ให้ปรับความในข้อ 2.1 ของร่างนโยบายฯ เป็นพิจารณาถ่วงถ่วงตรวจสอบและเสนอขออนุมัติเปิดและปิดหลักสูตรทุกระดับและทุกประเภท ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ 3. ให้แก้ไขความในข้อ 3 ของร่างนโยบายฯ เป็นในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและไม่ซ้ำซ้อนกันในคณะ/วิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่ประกอบด้วยบุคลากรจากภาควิชา/สาขาเดียวกันหรือต่างภาควิชา/สาขาวิชาก็ได้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนี้จะต้องมีส่วนรับผิดชอบการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยด้วย 	
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รศ.มนฤตย์พล อรุณบุญนวลชาติ)	ที่ประชุมทราบ	
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.กัญญา วีระกุล)		
	การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.นิത്യศรี แสงเดือน)			

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ศุภกิจ นนทนันทน์)	ที่ประชุมทราบ
		สรุปรายงานโครงการก่อสร้าง มก. โดยใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2550-2551	
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2550	
16	คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551	ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมอบให้อธิการบดี รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ 2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ แทน นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภา- มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์ โดยให้สิ้นสุวาระการ ดำรงตำแหน่งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550
17	อธิการบดี	การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย	อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอำนาจ เนตสุภา เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบแทน นายรัตน์ พานิชพันธ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้กรรมการชุดนี้ดำเนินการสนับสนุนให้สมาคมศิษย์เก่าหรือคณะต่าง ๆ ให้มีการรวมตัวของ นิสิตเก่าอย่างเข้มแข็ง โดยอาจจัดให้มีการประชุมนิสิตเก่า ทุก 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี เพื่อให้ นิสิตเก่าที่จบไปแล้วได้กลับมา ช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นช่องทางให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลนิสิตเก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนการประเมินของ กพร. และ สมศ. ด้วย
18	อ.ก.ม. มก.	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 รายดังกล่าว เป็นคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี 2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์นวิติ เรืองพานิช เป็นประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ
		ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 2 รายตามเสนอ
19	อ.ก.ม. มก.	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20	สำนักงานบริการวิชาการ	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551	อนุมัติ และเพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รัดกุม และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ สำนักงานบริการวิชาการ ควรมีการติดตามโครงการและมีระบบการเตือนกรณีโครงการสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว ยังมีได้ดำเนินการขอขยายเวลาหรือขอปิดโครงการ ทั้งนี้ อธิการบดี รองอธิการบดี ควรเข้าไปดูแล ร่วมกับคณบดี เพื่อช่วยกระตุ้นให้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
21	สำนักงานกฎหมาย	ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	อนุมัติ
22	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
23	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2(2)	
24	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	
25	คณะเกษตร, คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 2(2)	
26	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ การรับนักเรียนตามโครงการรับผู้มีความสามารถด้านการวิจัย การค้นคว้า หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
27	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร	
28	วิทยาลัยการชลประทาน	ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
29	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาในโครงการธนาคาร หน่วยกิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	สรุปผลการเยือนราชอาณาจักร- ภูฏาน เพื่อลงนามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการกับ Ministry of Agriculture, Bhutan	- ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำแผนปฏิบัติรองรับเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม - อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขยายความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงาน ที่ประสงค์จะร่วมมือต้องระบุสาขาที่ต้องการให้ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยฯ ยินดีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปดูงานที่ ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กลับมาโดยตรง - กรรมการที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่าปัจจุบันประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงมาก โดยได้มีการนำ หลักสูตรการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษามารรจไว้หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงเสนอให้คณะ ศึกษาศาสตร์ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
31	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สรุปความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kangwon National University (KNU) สาธารณรัฐเกาหลี	ที่ประชุมทราบ
32	คณะกรรมการพัฒนา การปฏิบัติราชการ	สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน และมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	
33	ประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2551 จำนวน 190 ข่าว และเดือนกันยายน 2551 จำนวน 145 ข่าว	
34	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ - สืบเนื่องจากวาระที่ 5.4 การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผู้มีความสามารถด้านการวิจัย การค้นคว้าหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโครงการหรือหลักสูตรที่ดำเนินการไปแล้วไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรก่อนข้างพิเศษและใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก หากหน่วยงาน ใดมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำหลักการ โครงการนี้ไปดำเนินการต่อ มหาวิทยาลัยฯ ควรให้การสนับสนุน - ความก้าวหน้าการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H. Prince Akishino ซึ่งจะเสด็จมาเยือน ประเทศไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวางแผนเพื่อเตรียมการถวายปริญญาแก่ H.I.H. Prince Akishino - เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้า ควรมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและมีความ ทันสมัย ดังนี้ 1) แนวโน้มและทิศทางของพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพและบทบาทสำคัญในปัจจุบันและอนาคต 2) ทิศทางการปรับตัวของวัตถุดิบในการทำอาหารไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคของคนต่างชาติที่หันมาสนใจ บริโภคอาหารไทยมากขึ้น 3) การนำเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย 4) การคิดต่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญ โดยขยายพื้นที่ทางการเกษตร ในแถบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพม่า เป็นต้น	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

